



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

12 เมษายน 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ วันที่ 11 เม.ย. ติดเชื้อเพิ่ม 967 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 964 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 3 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 32,625 ราย หายป่วยสะสม 28,214 ราย อยู่ระหว่างรักษา 4,314 ราย ผู้เสียชีวิตคงที่ 97 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 136,627,375 ราย เสียชีวิต 2,949,142 ราย รักษาหาย 109,856,845 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ ญี่ปุ่น จังหวัดโอซาก้าพบผู้ป่วยรายใหม่ 918 ราย อาจนำไปสู่การแพร่ระบาดระลอก 4 ตัวการสำคัญคือไวรัสกลายพันธุ์ที่มีอัตราการแพร่ระบาดรวดเร็วและทนต่อวัคซีน

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.โรงพยาบาลเตียงเต็ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, มติชน, ข่าวสด, สปริงนิวส์, nationtv, newtv, innnews, tnnnews, kapook, sanook, thaiPBS, one 31)

-ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ SiripenKingkapan อุ้มลูกวัย 10 เดือน ร้องไห้ผ่านไลฟ์ระบุ ลูกไข้สูง 39 องศา ระบุว่าติดโควิดหรือไม่ ไปรพ. 4 แห่งไม่ได้รับการช่วยเหลืออ้างว่าเตียงเต็ม ทำให้มีคนเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก โดยรพ.ภูมิพลฯ ได้รับทั้งพ่อแม่ลูก9 เข้ารับการรักษา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์เดลินิวส์

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงกรณีแม่พาลูก 10 เดือน ติดโควิด 19 ตระเวนหารพ. ว่า ขณะนี้รพ.เอกชนเตียงล้นมากจริง แต่ต้องรับผิดชอบในการจัดหาเตียงส่งต่อผู้ป่วยด้วย ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับรพ.แล้ว พร้อมเร่งจัดหาเตียงไว้รองรับผู้ป่วย คือ 1.ให้โรงแรมมาเป็นคู่สัญญากับรพ. ทำฮอสพิเทล 2.รพ.เอกชนขยายเตียงเพิ่มได้ภายในพื้นที่รพ. โดยไม่ต้องส่งเรื่องเข้าคณะกรรมการพิจารณา

-ทพ.อาคม ประดิษฐ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผย ผอ.รพ.เอกชนดังกล่าวได้ชี้แจงว่า รพ.มี 120 เตียง และรับผู้ป่วยเกินศักยภาพแล้วจึงต้องปิด อย่างไรก็ตาม กรณีแบบนี้ให้โทรฯ สายด่วนกรมการแพทย์ 1668 ซึ่งเป็นศูนย์จัดการเตียงของกทม. หรือสายด่วน สปสช. 1330 ซึ่งจะดำเนินการจัดหาเตียงรองรับให้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ยืนยัน มีเตียงสำหรับผู้ป่วยเพียงพอ สามารถโทร.สอบถามได้ที่สายด่วน 1668นอกจากนี้ ได้จัดทำโคฮอร์ตวอร์ด, Hospitel และรพ.สนาม เช่น ก.มหาดไทยและก.กลาโหม ตั้งรพ.สนามมากกว่า 1,000 เตียง รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตั้งรพ.สนาม 470 เตียง เป็นต้น เพื่อดูแลผู้ติดเชื้อที่อาการดี ทำให้รพ.ปกติมีเตียงรองรับผู้ติดเชื้อรายใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, tnthailand, thebangkokinsight)

-นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า สร. ร่วมกับโรงเรียนแพทย์ กทม. ตำรวจ กลาโหม และรพ.เอกชน เตรียมเตียงรองรับผู้ป่วยโควิดและประสานส่งต่อผู้ป่วยผ่านสายด่วนกรมการแพทย์ 1668 และสปสช.ได้ให้ 1330 ช่วยดำเนินการด้วย โดยกรมการแพทย์จะส่งจำนวนเตียงว่างในรพ.และรพ.สนามมาให้ สปสช.ช่วยประสานจัดหาเตียงตั้งแต่ 10 เม.ย.เป็นต้นมา

2.คลัสเตอร์สถานบันเทิง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามรัฐ, มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, sanook)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่า การระบาดจากสถานบันเทิงขณะนี้แพร่กระจายไปแล้ว 70 จังหวัด ส่วนใหญ่มาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มวัยทำงานอายุ 20-29 ปี ถือว่ามีความเสี่ยงที่สุด ตรวจพบเชื้อจากสถานบันเทิงในกรุงเทพฯ มากที่สุด 85 แห่ง โดยคริสตัลคลับ ทองหล่อ ติดเชื้อมากที่สุด 211 ราย เป็นคนไทยร้อยละ 96.41 ญี่ปุ่นร้อยละ 1.62 อื่นๆ ร้อยละ 1.97 ซึ่งพบว่าเมื่อปิดสถานบันเทิง 41 แห่ง ช่วยลดการระบาดได้ถึงร้อยละ 25 แต่หากไม่ปิดสถานบันเทิงคาดว่าใน 1 เดือนจะมีผู้ติดเชื้อ 7,244 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-ร.ต.ท.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. เผยผลตรวจโควิด19 เชิงรุกในสถานบันเทิงพื้นที่ กทม. พบผู้ป่วยเพิ่ม 105 ราย ยंत्रผลอีก 4,044 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ข่าวหุ้น, สำนักข่าวอิศรา, สปริงนิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, newtv, nationtv, workpointtoday, thestandard, thebangkokinsight, kapook)

-พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ ผบก.น.5 กล่าวว่า ได้ดำเนินคดีกับ นายชวลิต พุทธราช ผู้จัดการร้านคริสตัลคลับ และนายครรชิต ชื่อบริสุทธิ์ใจ ผู้จัดการเอ็มเมอร์ลด์ ผับ ทองหล่อ ในความผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และพ.ร.บ.สถานบริการ โดยศาลแขวงพระนครใต้สั่งจำคุก 2 เดือนโดยไม่รอลงอาญา พร้อมตั้งคณะกรรมการเพื่อเสนอปิดสถานบันเทิงดังกล่าว ซึ่งหากเข้าเงื่อนไขข้อกำหนดตามคำสั่ง คสช. อาจสั่งปิดถึง 5 ปี

3.อาการใหม่ของโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า อาการตาแดง เป็นผื่น น้ำมูกหรือมีไข้ ของผู้ติดเชื้อโควิด 19 จะแตกต่างกันในแต่ละคน บางรายในวันแรกๆ มีอาการตาแดง มีไข้ตามาก แต่ไม่มีไข้ แต่บางรายอาการอาจมาพร้อมกัน และไม่สามารถระบุได้ว่าอาการจะเกิดหลังรับเชื้อวันใด แต่ถือเป็นสัญญาณเตือน โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติเสี่ยง เช่น เข้าไปในสถานบันเทิง หรือสัมผัสผู้ติดเชื้อ แล้วเริ่มมีอาการเหล่านี้ก็ให้รีบไปพบแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ)

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาฯ กล่าวว่า โควิด 19 อาจมีอาการเกิดขึ้นได้หลายอย่าง เช่น ท้องเสีย ผื่นขึ้น แต่ต้องคำนึงถึงอาการหลักประกอบด้วย เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ อาการทางเดินหายใจ รวมถึงต้องดูองค์ประกอบอื่นๆ เช่น สัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงด้วยหรือไม่

4.ประสิทธิภาพวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, สยามรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, จส.100, sanook, kapook, thestandard, newtv, thebangkokinsight, thailandplus, workpointtoday, tnthailand, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแอฟริกา)

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาฯ ยืนยันว่า วัคซีนซิโนแวคและวัคซีนแอสตราเซนเนกาป้องกันการเสียชีวิตได้ 100% ป้องกันอาการป่วยเล็กน้อยและปานกลาง 78% และทั่วโลกยอมรับ รวมทั้งป้องกันไวรัสกลายพันธุ์อังกฤษได้ จึงขอให้ประชาชนฉีดวัคซีนให้มากที่สุด ส่วนสายพันธุ์แอฟริกาใต้และสายพันธุ์บราซิล วัคซีนอาจมีประสิทธิภาพป้องกันลดลง ดังนั้น คนที่เดินทางเข้ามาจากแอฟริกาใต้และบราซิลต้องกักตัวใน Quarantine เพื่อไม่ให้ทั้งสองสายพันธุ์แพร่ระบาดในประเทศไทย

5.การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย, newtv.)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงกรณีนายกฯ ตั้งคณะกรรมการจัดหาวัคซีนโควิดฯ โดยไม่มีชื่อ รมว.สธ. ทำให้มีผู้วิเคราะห์ว่าเป็นความขัดแย้งในรัฐบาลหรือไม่ไว้ใจให้ สธ.ดำเนินการ ว่า คณะทำงานนี้ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการ ภาครัฐ และภาคเอกชน แต่งตั้งโดยนายกฯ เพื่อสนับสนุนการทำงานของ สธ. โดยมีปลัด สธ. และผู้บริหารของ สธ.หลายคน ร่วมเป็นคณะทำงาน ได้ให้นโยบายทุกคนร่วมมือกับคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางการจัดหาวัคซีน เพื่อประโยชน์ของประชาชน ที่ผ่านมา สธ.สั่งซื้อวัคซีนแล้ว 63 ล้านโดส มาถึงประเทศไทยแล้ว 2.117 ล้านโดส และตั้งแต่เดือน มิ.ย.เป็นต้นไป จะมีวัคซีนให้บริการประชาชนเดือนละ 5-10 ล้านโดส ฉีดให้ประชาชนได้ 31.5 ล้านคน ซึ่งในทางวิชาการต้องฉีดให้ประชาชนประมาณ 60% หรือประมาณ 40 ล้านคน และชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยอีกจำนวนหนึ่ง จึงต้องสั่งซื้อวัคซีนเพิ่มอีกประมาณ 17 ล้านโดส ทั้งนี้ วัคซีนโควิดทุกตัวเป็นวัคซีนที่ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีอายุใช้งานเพียง 6 เดือน สธ.จึงไม่จัดซื้อจำนวนมาก เพราะหากฉีดไม่ทันจะสิ้นเปลืองงบประมาณ และหากเชื้อโรคลายพันธุ์ ต้องใช้วัคซีนใหม่

6.การติดเชื้อโควิดของบุคคลสำคัญ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวสด, มติชน, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, nationtv, thebangkokinsight)

-รพท. แจงว่า นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ รพท. เป็นผู้บริหารอีก 1 รายที่ติดเชื้อโควิด 19 ได้ออกประกาศให้พนักงานรักษามาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อลดความเสี่ยง และ Work From Home ตั้งแต่ 10-18 เม.ย. 2564

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามรัฐ, คมชัดลึก, thestandard, thebangkokinsight)

ประเด็นข่าว

-พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรรณ ผบ.ทร. กักตัว 14 วัน หลังร่วมงานฝึก ทร.64 ที่มีร้อยโทหญิงสังกัดกองทัพไทยที่ติดโควิด 19 ร่วมฝึกด้วย แม้จะเป็นวันที่ 3 โดยนั่งชมการฝึกในพื้นที่เปิดโล่งแบบต่างๆ 1 ชั่วโมง 30 นาที และไม่ได้อยู่รับประทานอาหารกับกลุ่มทหารจากกองทัพไทย ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, sanook)

-นายธนเศรษฐ์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. ตรวจพบติดเชื้อโควิด 19 เมื่อวันที่ 10 เม.ย. เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการตีกอล์ฟร่วมกับกลุ่มเพื่อนวันที่ 4 เม.ย. ด้าน ททท.สั่งปิดอาคารสำนักงานใหญ่ 11-13 เม.ย.เพื่อพ่นยาฆ่าเชื้อโรค และให้พนักงาน ปฏิบัติงานที่บ้าน ตั้งแต่ 16-29 เม.ย. 2564

7.ร้องเรียนขรก.ระดับสูงจัดแข่งขันชกมวย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด

-นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวถึงการจัดมวยการกุศล "ศึกมหกรรมมวย รวมพลคนจะนะ" เมื่อวันที่ 8-9 เม.ย. โปสเตอร์โปรโมตการแข่งขันมีภาพของ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย, พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์, นายจรรุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าฯ สงขลา, พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ว่า แม้จะอ้างว่าใช้การถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ ไม่มีผู้ชมช่วงเวทิต แต่ข้อเท็จจริงพบมีผู้ชมเต็มพื้นที่ช่วงเวทิต ถือเป็นกาฝ่าฝืนมติที่ประชุมคกก.โรคติดต่อ และในงานยังมีเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจ ฝ่ายปกครอง และ ศอ.บต.เข้ามาควบคุม ถือว่าจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม ปอ.157 สมาคมฯ จึงทำหนังสือร้องเรียนไปยัง ป.ป.ช.ให้ไต่สวนเอาผิดนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงทั้งหมดที่ร่วมจัดงาน โดยเฉพาะรัฐมนตรี ส.ส. ผู้ว่าฯ นพ.สสจ. และศอ.บต. ฐานทุจริตต่อหน้าที่และเข้าข่ายความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง

8.ผู้ติดเชื้อในต่างจังหวัดเพิ่มสูง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, จส.100, sanook, kapook, thestandard, newtv, thebangkokinsight, thailandplus, workpointtoday, tnnthailand, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแชนนิก)

-เชียงใหม่ ผู้ติดเชื้อเกินกว่า 600 ราย รพ.สนาม ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่ไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่เร่งเพิ่มเตียงเป็น 1,000 เตียง ภูเก็ต ผู้ป่วยรายใหม่ 8 ราย นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต เผยปรับปรุงสถานที่หลายแห่งรองรับผู้ป่วยเพิ่ม ได้กระจายผู้ป่วย 43 รายไปรพ.รัฐและเอกชน จะใช้โรงยิม ม.อ.ภูเก็ต เป็นรพ.สนาม รองรับได้อีก 150 เตียง และแต่ละอำเภอต้องมีรพ.สนามรองรับให้ครบ 500 เตียง ทั้งนี้ พบการติดเชื้อเพิ่มในหลายจังหวัด ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง อาทิ นนทบุรี 53 ราย ชลบุรี 149 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 49 ราย สมุทรปราการ 48 ราย ระยอง 9 ราย มุกดาหาร 1 ราย ชัยนาท 2 ราย นครราชสีมา 28 ราย พิจิตร 2 ราย อำนาจเจริญ 1 ราย นครสวรรค์ 12 ราย พิษณุโลก 9 ราย สระแก้ว 12 ราย พัทลุง 2 ราย สงขลา 6 ราย กระบี่ 2 ราย ลำปาง 11 ราย แม่ฮ่องสอน 6 ราย กาฬสินธุ์ 1 ราย เพชรบูรณ์ 3 ราย ศรีสะเกษ 1 ราย มหาสารคาม 4 ราย บึงกาฬ 1 ราย อุทัยธานี 1 ราย พระนครศรีอยุธยา 16 ราย นครปฐม 17ราย ระยอง 9 ราย จันทบุรี 6 ราย ราชบุรี 4 ราย

9.บุคลากรทางการแพทย์ติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ntiontv, Chiangmainews)

-ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ออกแถลงการณ์ว่า เมื่อวันที่ 10 เม.ย. มีบุคลากรของคณะติดเชื้อ 3 รายจากนอกพื้นที่ เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 2 ราย และเป็นนักศึกษาแพทย์ 1 ราย รักษาที่รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย)

-นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 10 คน เป็นการติดเชื้อมาจากพื้นที่ภายนอก ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้ให้กักตัว 14 วัน ระหว่าง 9-16 เม.ย. ต้องลดการให้บริการแก่ผู้ป่วยเหลือเฉพาะกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วน

มาตรการของ สธ. ศบค.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแชนนิก, จส.100, tnnthailand, thailandplus, thaiPBS)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่า หลายประเทศกำลังเกิดการระบาดครั้งใหม่ ประเทศกัมพูชาพบผู้ป่วยรายใหม่เกือบ 500 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ต้องระมัดระวังการลักลอบเข้าเมือง ส่วนสถานการณ์ไทย พบอาการหนัก 8 ราย แต่อัตราป่วย-ตายในยังน้อยกว่าต่างชาติมาก เร่งเดินหน้า 4 มาตรการ 1.มาตรการสังคม คือ ลดกิจกรรมชุมนุมสังสรรค์ ลดการเดินทางข้ามจังหวัดที่ไม่จำเป็น ผู้นำชุมชนค้นหาติดตามผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง 2.มาตรการสาธารณสุข คือ คัดกรองเชิงรุก นำผู้ติดเชื้อเข้าสู่การรักษา ลดโอกาสการแพร่เชื้อต่อ ป้องกันการเสียชีวิตในผู้ที่มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน และฉีดวัคซีนให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 3.มาตรการส่วนบุคคล คือ การสวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง ลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ ตรวจวัดอุณหภูมิ หากมีอาการสงสัยให้ตรวจหาเชื้อ ส่วนผู้ที่ประวัติเสี่ยงให้กักตัว 14 วัน 4.มาตรการองค์กร คือ การทำงานที่บ้าน จัด

ประเด็นข่าว

ประชุมหรือจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประชาชนทั่วไป จะเริ่มเมื่อมีวัคซีนล็อตใหญ่ของแอสตราเซนเนกาเดือนมิ.ย. นี้ ตั้งเป้าฉีดเดือนละ 10 ล้านโดส สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ทาง แอปฯ หมอพร้อม 1 พ.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, thebangkokinsight, จส.100, ศูนย์ข่าวแอฟฟิสิก, กรมประชาสัมพันธ์)

-ศบค.มท. รายงานจังหวัดที่มีประกาศหรือคำสั่งให้กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ ณ 11 เม.ย. เวลา 14.00 น. มี 38 จังหวัด ดังนี้ ภาคเหนือ ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา เพชรบูรณ์ แพร่ ลำพูน อุทัยธานี นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุตรธานี และนครราชสีมา ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ได้แก่ ชัยนาท สระบุรี สิงห์บุรี สระแก้ว และลพบุรี ภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พังงา สงขลา และสตูล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด

-รองโฆษก ตร. เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจติดเชื้อโควิดในการระบาดระลอกใหม่ถึงวันที่ 11 เม.ย. รวม 113 นาย อยู่ระหว่างการรักษาที่รพ.และกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ (ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, thebangkokinsight)

-ตั้งแต่ 18 ธ.ค. 2563-10 เม.ย. 2564 กทม.มีผู้ติดเชื้อติดเชื้อสะสม 3,233 ราย ใน 50 เขต โดย 20 เขตที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ บางแค 421 ราย บางเขน 359 ราย บางขุนเทียน 225 ราย ภาษีเจริญ 212 ราย วัฒนา 100 ราย หนองแขม 78 ราย สวนหลวง 66 ราย ห้วยขวาง 65 ราย บางบอน 55 ราย บางกะปิ 54 ราย จอมทอง 47 ราย ธนบุรี 44 ราย คลองเตย 43 ราย บางพลัด 41 ราย จตุจักร 39 ราย คลองสามวา 34 ราย บางกอกน้อย 33 ราย ดินแดง 33 ราย สาทร 29 ราย และวังทองหลาง 29 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์)

-น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. สั่งยกระดับมาตรการการป้องกันและควบคุมตามแนวทางของสธ. ตั้งแต่การปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรเหลือ 25% ของบุคลากร ที่เหลือให้ทำงานที่บ้าน ให้บุคลากรที่ติดเชื้อพักรักษาตัวจนกว่าจะหายขาด พร้อมตรวจสอบไทม์ไลน์ และให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดไปตรวจหาเชื้อทันที รวมทั้งกักตัว 14 วันและเฝ้าระวังอาการ

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ กล้าได้ กล้าเสีย

-ผู้ติดเชื้อรอบนี้ส่วนใหญ่จึงเป็นคนชั้นสูงของสังคมรวมถึงรัฐมนตรี ทำให้รัฐบาลได้รับผลกระทบหนักกว่าที่ผ่านมา ดังนั้นต้องปรับแผนเรื่องวัคซีนทั้งปริมาณ ระยะเวลาในการจัดหา และแผนการจัดสรร การที่นายกฯ อนุญาตให้เอกชนจัดหาวัคซีนได้เป็นวิธีการหนึ่งในการแก้ไขปัญหา เพราะจะมีความหลากหลายและตรงจุด ยิ่งจัดการได้เร็วจะทำให้แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจไม่ล่าช้าและปรับเปลี่ยนได้ง่ายขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ คาบลูกคาบดอก

-การที่รัฐบาลเทน้ำหนักให้การกระตุ้นเศรษฐกิจระดับบน เปิดให้คนเข้าออกประเทศโดยมีมาตรการยกเว้นเป็นพิเศษ ปล่อยให้สถานบันเทิงที่เคยเป็นแหล่งระบาดของโควิด 19 แสดงถึงจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อความทุกข์สุขของประชาชน และยังผูกขาดการบริหารวัคซีนจนเกิดปัญหาวัคซีนไม่เพียงพอ แม้วันนี้นรัฐบาลเปิดให้เอกชนสั่งวัคซีนโควิด 19 ได้ แต่ในทางปฏิบัติมีบริษัทเอกชนจำนวนมากที่ขออนุญาตนำเข้าวัคซีนแล้วยังไม่ได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข บางบริษัทพร้อมนำเข้าวัคซีนไม่ต่ำกว่า 20 ล้าน ได้รับอนุมัติจากบริษัทผู้ผลิตและตกลงซื้อขายกันแล้วรอแค่สธ.อนุมัติ แต่จนบัดนี้เรื่องยังเงียบ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย

-เห็นด้วยที่นายกฯ สั่งให้จัดหาวัคซีนให้เพียงพอและเกินพอ ใครมีเงินอยากฉีดเร็วไปฉีดที่รพ.เอกชน ใครอยากฉีดฟรีก็ลงทะเบียนฉีดที่รพ.รัฐ การเร่งฉีดวัคซีนให้มากที่สุด เร็วที่สุด หยุดการระบาดได้จริง ยกตัวอย่างอังกฤษ วันที่ 9 ม.ค. 2564 มีผู้ติดเชื้อใหม่ 59,937 ราย หลังเร่งฉีดวัคซีนจนถึง 47.7% ของประชากร วันที่ 9 เม.ย. 2564 ผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงเหลือ 3,150 คน ขณะที่ไทยเพิ่งฉีดวัคซีนได้ 391,752 โดส คิดเป็น 0.3% ของประชากร ดังนั้น นายกฯ ต้องกล้าทำวัคซีนเพื่อชาติ ไทยจึงจะรอด

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ ทีมเศรษฐกิจ

-เชื่อว่า คราวนี้รัฐบาลจะชั่งน้ำหนักระหว่างระบบสาธารณสุขและระบบเศรษฐกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศ หอการค้ายังคงประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจปีนี้ 2.8% หรืออยู่ในกรอบ 2.5-3% และถ้ารัฐควบคุมการแพร่ระบาดได้ดี เศรษฐกิจจะค่อย ๆ ฟื้น ต้องมาลุ้นว่าการระบาดที่ครั้งนี้ รัฐบาลจะจัดการให้จบได้ภายในกี่เดือน เพราะยิ่งช้าเศรษฐกิจก็ยิ่งแย่ ประชาชนก็ยิ่งลำบาก

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

อุบัติเหตุสงกรานต์ 64

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สำนักข่าวอิศรา, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, ประชาไท, สำนักข่าวไทย, innnews, thebangkokinsight, newtv)

-นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดี ปก. ในฐานะเลขาธิการ ศปถ. แถลงอุบัติเหตุทางถนนวันที่ 10 เม.ย. ว่า เกิดอุบัติเหตุ 348 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 25 ราย ผู้บาดเจ็บ 356 ราย สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว 31.61% ต้มแล้วขับ 22.99% ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 82.91% ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง ช่วงเวลาเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 16.01-20.00 น. ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ .พทลง 20 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ กทม. ชลบุรี เชียงใหม่ จังหวัดละ 2 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ พทลง 22 ราย

กัญชา-กัญชง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ

-นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า หลังมีการปลดล็อกให้นำส่วนต่างๆ ของกัญชาและกัญชง ยกเว้นช่อดอกและเมล็ดไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้โดยไม่ถือว่าเป็นยาเสพติด มีผู้ประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชง 31 คำขอ แบ่งเป็น ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ 6 คำขอ, ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ 4 คำขอ, เวชภัณฑ์ที่มีสารสกัดเป็นสารออกฤทธิ์ 3 คำขอ, เครื่องจักรและกรรมวิธีการสกัดจากกัญชา 11 คำขอ, อุปกรณ์หรือชุดทดสอบสารสกัดจากกัญชา 3 คำขอ, ผลิตภัณฑ์ปล่อยสารระเหยจากกัญชา 2 คำขอ และผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้านที่มีกัญชงเป็นองค์ประกอบ 2 คำขอ ได้รับจดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตรแล้ว 2 คำขอ คือกระดาษผ้าเพาะปลูกและชุดเครื่องจักรสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกษมาคมอาหารสำเร็จรูป กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มหลายรายเริ่มทยอยยื่นคำขอจดสิทธิบัตรอาหารและเครื่องดื่มแล้ว แต่กว่าจะผลิตได้ต้องรอให้ อย. ออกระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดปริมาณของสารในกัญชาและกัญชงที่จะใช้ในอาหารและเครื่องดื่มก่อน ซึ่งกัญชงน่าจะนำมาทำอาหารและเครื่องดื่มได้ง่ายกว่าเพราะมีปริมาณสารให้ความเมื่อน้อยกว่า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ

-อย. กำชับการนำใบกัญชามาใช้ประกอบอาหาร ไม่ควรเกิน 5-8 ใบต่อวัน เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 25 ปี สตรีมีครรภ์และให้นมบุตร ผู้ที่มีปัญหาตับและไตบกพร่อง ผู้ป่วยที่ใช้ยาลดไขมันเลือดวาร์ฟาริน ผู้ป่วยที่ใช้ยาซึ่งมีผลต่อระบบประสาท ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด ควรระมัดระวังในการรับประทาน สำหรับผลข้างเคียงต้องสังเกตหลังรับประทานแล้ว 30-60 นาที และอาการจะเด่นชัดขึ้นเมื่อผ่านไปแล้ว 1.5 - 3 ชั่วโมง ด้านเพจสมุนไพรกัญชาระบุแนะนำว่า ไม่ควรเริ่มต้นรับประทานในปริมาณที่มาก และควรรอดูผลหลังจากบริโภคไปแล้วภายใน 2 ชั่วโมง การนำมาปรุงอาหาร ไม่ควรใช้ใบกัญชาแก่ เนื่องจากมี THC สูงกว่าใบอ่อน หลีกเลี่ยงการปรุงด้วยความร้อนสูงมากเพราะจะทำให้ THC มากขึ้น ไม่ควรรับประทานพร้อมกับอาหารไขมัน เนื่องจากจะเพิ่มการดูดซึม ไม่ควรรับประทานปริมาณมากๆ ในครั้งเดียว และควรระวังเรื่องการขับขี่ยานพาหนะ